



ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม
ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตรราธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลาที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับปริญญาเอก

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตรราธิการ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการ ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรมของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตรราธิการ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของ บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลาที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษา ทุนฝึกอบรมของข้าราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ของสถาบันเกษตรราธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษา ต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน จำนวน ๒ ราย เรียงตามลำดับ ดังนี้

สาขาวิชา Entrepreneurship

School of Management

๑. นายสงวนศักดิ์ พัทธ์เกษนากุล นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สาขาวิชา Natural Resources Management

School of Environment, Resources and Development

๒. นางสาวปิ่นนัทธ์ แข็งแรง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กรมประมง

และขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน ๒ ราย เรียงตามลำดับ ดังนี้

สาขาวิชา Water Engineering and Management
School of Engineering and Technology

๑. นางสาวกัญฐ์รัฐณัฐ กรกรัณย์พล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมชลประทาน

สาขาวิชา Agricultural System and Engineering
School of Environment Resources and Development

๒. นายพันธมิตร แซ่คัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

กำหนดวันรายงานตัวในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรเพื่อการทำสัญญาการรับทุนเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สถาบันเกษตรกรเพื่อการอาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตกรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

หากผู้มีสิทธิรับทุนไม่ไปรายงานตัว และทำสัญญาการรับทุนตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษา ทุนฝึกอบรมของ
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตรกรเพื่อการ